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   รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี  ๒๕๖5 

วันพุธที ่14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา  
............................................................................... 

ผู้มาประชุม 
๑. นายนพพร  ยี่ม ี   ประธานสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๒. นายนรสิงห์  อรรถธรรม  รองประธานสภาเทศบาลต าบลรัษฎา  
๓. นายเจริญ  แซ่อ๋อง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๔. นายกันตพัฒน์   พิสิฐคุณานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๕. นางสาวจุฑารัตน์  สินธุ์ประดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๖. นายไตรศักดิ์   ตันกูล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๗. นายธีระ    พุ่มช่วย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๘. นายบุญช่วย  เกิดทรัพย ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๙. นายปัญญา  แซ่อ๋ึง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๑๐. นายภักดี   ขวัญรอด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๑๑. นายฤทธาคนี   ลีลานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๑๒. นางสาวสาธิญา  แจ่มจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา   

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
๒. นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
๓. นายภีระพงศ์   พิสิฐคุณานนท์  รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
๔. นายปรีชา     ใจอาจ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
๕. นายปิยะ  สีดอกบวบ  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
๖. นางจันทิพย ์ ยิ่งด านุ่น   ปลัดเทศบาลต าบลรัษฎา  
๗. นายณรงค ์  หะนุกูล   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๘. นางสาวสุบงกช ตู้หิรัญมณ ี  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
๙. นายภูวิศ  เพชรขาว  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๑๐. นางศิริโสภา  บูรณะศักดิ์สกุล  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๑. นายนพดล  แก้วมหิทธิ์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๒. นางเอ้ือมพร  คริสต์รักษา  แทน รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๓. นางขนิษฐา  เจียมสกุล  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๑๔. นางสุวรรณี  ชูช่วง   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๑๕. นางสาวนวรัตน์ ยอดเสถียร  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
๑๖. นางจรรยารัตน์ ติ๋วสกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๑๗. นางกรกันยา โกมลมน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๘. นางสาวปาริฉัตร ด้วงตุด   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๙. นางสาวฟารีดา หมัดบิลเฮด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๐. น.ส.มนวณา  เผือกผุด   เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน   

/21.น.ส.อัจฉรา...    
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๒๑. น.ส.อัจฉรา  แดงสุวรรณ       เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 
๒๒. นายชาคริต  นุ้ยภิรมย์  เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน 
๒๓. น.ส.นุรฮูดา  มัจฉา   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๒๔. น.ส.นัสรียา  ละใบเด็น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๒๕. น.ส.ปรางทิพย์ อินสอ้ิง   เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน  
๒๖. นายสรายุทธ ชนะสิทธิ์  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน     
๒๗. นางสาวธัญญาภรณ์ เสียงเสนาะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๘. นางสาวสุภาวดี รอดกสิกรรม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๙. นางระพีพร  เพ็งจันทร์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๓๐. นายณัฐพล  ณ ตะกั่วทุ่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๓๑. นายณรงค์ศักดิ ์ แสงลีลา   ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต 
๓๒. น.ส.นวพรรณ พรายพรรณ  ผู้สื่อข่าว สวท.ภูเก็ต 
๓๓. น.ส.ขอขวัญ  อินสว่าง   ผู้สื่อข่าว Andaman Channel 
๓๔. นายศรัณย์  งามเกลี้ยง  ผู้สื่อข่าว Phuket Times 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น. 
นายภูวิศ  เพชรขาว - บัดนี ้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา  ได้ลงชื่อและเข้าร่วม           
เลขานุการสภาฯ ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญ นายนพพร ยี่มี ประธานสภา

เทศบาลต าบลรัษฎา ประธานในที่ประชุม ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลต าบล
รัษฎา  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 - ขอกราบเรียนเชิญครับ 
นายนพพร  ย่ีมี   - เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  สมาชิกสภาฯ   
ประธานสภาฯ ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา           

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖5 นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
     ๑.๑ ประกาศเทศบาลต าบลรัษฎา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา
     สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2565 

    -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศ      
นายภูวิศ  เพชรขาว  -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
เลขานุการสภาฯ และผู้มี เกียรติทุกท่านครับ กระผมนายภูวิศ   เพชรขาว  เลขานุการสภาฯ              

ขออ่านประกาศดังนี้        
ประกาศเทศบาลต าบลรัษฎา 

เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที่ 4                
ประจ าปี ๒๕๖5 

  ตามประกาศสภาเทศบาลต าบลรัษฎา ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5  
ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖5              
แห่งสภาเทศบาลต าบลรัษฎาไว้ ตั้งแต่วันที่  ๑ – 30 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖5                
เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล               
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.2554... 
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พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๒๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยสามัญ   
สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖5  มีก าหนด 30  วัน 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
  ประกาศ ณ วันที่  8 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖5 
     ลงชื่อ           นพพร  ยี่มี 

(นายนพพร  ยี่มี) 
   ประธานสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 

๑.๒  แนะน าตัวพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) จ านวน 2 ราย 
      1.2.1 นางสุวรรณี ชูช่วง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

นายนพพร  ย่ีมี   - ขอเชิญนางสุวรรณี  ชูช่วง ครับ 
ประธานสภาฯ    
นางสุวรรณี  ชูช่วง  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นางสุวรรณี  ชูช่วง ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานคลัง สังกัดกองคลัง โอน(ย้าย) มาบรรจุสังกัดเทศบาลต าบลรัษฎา ตั้งแต่
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ขอปฏิญาณตนต่อสภาเทศบาลต าบลรัษฎาดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเพียร วิริยะ อุตสาหะ และด้วยความรู้ 

ความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เทศบาลต าบลรัษฎามีความเจริญก้าวหน้า 
2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น มุ่งม่ัน ในหลักจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี และมาตรฐาน

จริยธรรมส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลรัษฎา 
3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากจะมีการ

โอนย้ายจะต้องมีผู้มาด ารงต าแหน่งแทนข้าพเจ้า 

  1.2.2 น.ส.พรรณวดี พันธ์แพ  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
นายนพพร  ย่ีมี   - ลาป่วย  
ประธานสภาฯ    

1.3 แนะน าตัวพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ จ านวน 8 ราย 
  1.3.1 นางสาวมนวณา   เผือกผุด เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน      

นายนพพร  ย่ีมี - เชิญพนักงานเทศบาลกล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานสภาฯ    
นางสาวมนวณา   เผือกผุด - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน      ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านางสาวมนวณา เผือกผุด ต าแหน่งเจ้าพนักงาน                         

ธุรการปฎิบัติงาน สังกัดกองช่าง บรรจุสังกัดเทศบาลต าบลรัษฎา ตั้งแต่วันที่ 1 
กันยายน 2565 ขอปฏิญาณตนต่อสภาเทศบาลต าบลรัษฎาดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเพียร วิริยะ อุตสาหะ และด้วยความรู้ 

ความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เทศบาลต าบลรัษฎามีความเจริญก้าวหน้า 
2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น มุ่งม่ัน ในหลักจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี และมาตรฐาน

จริยธรรมส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลรัษฎา 
3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากจะมีการ

โอนย้ายจะต้องมีผู้มาด ารงต าแหน่งแทนข้าพเจ้า 
 
 

/1.3.2 นางสาว... 
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  1.3.2 นางสาวอัจฉรา แดงสุวรรณ      เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 
นายนพพร  ย่ีมี - เชิญพนักงานเทศบาลกล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานสภาฯ    
นางสาวอัจฉรา แดงสุวรรณ      - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และ 
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน      ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นางสาวอัจฉรา แดงสุวรรณ ต าแหน่งเจ้าพนักงาน

ธุรการปฎิบัติงาน สังกัดส านักปลัดเทศบาล บรรจุสังกัดเทศบาลต าบลรัษฎา ตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2565 ขอปฏิญาณตนต่อสภาเทศบาลต าบลรัษฎาดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเพียร วิริยะ อุตสาหะ และด้วยความรู้ 

ความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เทศบาลต าบลรัษฎามีความเจริญก้าวหน้า 
2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น มุ่งม่ัน ในหลักจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี และมาตรฐาน

จริยธรรมส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลรัษฎา 
3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากจะมีการ

โอนย้ายจะต้องมีผู้มาด ารงต าแหน่งแทนข้าพเจ้า 

  1.3.3 นายชาคริต  นุ้ยภิรมย์     เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน 
นายนพพร  ย่ีมี - เชิญพนักงานเทศบาลกล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานสภาฯ    
นายชาคริต  นุ้ยภิรมย์  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายชาคริต  นุ้ยภิรมย์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฎิบัติงาน สังกัดกองการศึกษา บรรจุสังกัดเทศบาลต าบลรัษฎา ตั้งแต่วันที่ 1 
กันยายน 2565 ขอปฏิญาณตนต่อสภาเทศบาลต าบลรัษฎาดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเพียร วิริยะ อุตสาหะ และด้วยความรู้ 

ความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เทศบาลต าบลรัษฎามีความเจริญก้าวหน้า 
2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น มุ่งม่ัน ในหลักจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี และมาตรฐาน

จริยธรรมส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลรัษฎา 
3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากจะมีการ

โอนย้ายจะต้องมีผู้มาด ารงต าแหน่งแทนข้าพเจ้า 

  1.3.4 นางสาวนุรฮูดา มัจฉา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นายนพพร  ย่ีมี - เชิญพนักงานเทศบาลกล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานสภาฯ    
นางสาวนุรฮูดา มัจฉา  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านางสาวนุรฮูดา มัจฉา ต าแหน่งนักวิชาการ       

ศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองการศึกษา บรรจุสังกัดเทศบาลต าบลรัษฎา ตั้งแต่วันที่ 
1 กันยายน 2565 ขอปฏิญาณตนต่อสภาเทศบาลต าบลรัษฎาดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเพียร วิริยะ อุตสาหะ และด้วยความรู้ 

ความสามารถอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้เทศบาลต าบลรัษฎามีความเจริญก้าวหน้า 
2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น มุ่งม่ัน ในหลักจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี และมาตรฐาน

จริยธรรมส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลรัษฎา 
3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากจะมีการ

โอนย้ายจะต้องมีผู้มาด ารงต าแหน่งแทนข้าพเจ้า 
 

/1.3.5 นางสาว... 
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  1.3.5 นางสาวนัสรียา ละใบเด็น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นายนพพร  ย่ีมี - เชิญพนักงานเทศบาลกล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานสภาฯ    
นางสาวนัสรียา ละใบเด็น - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้ เข้ าร่ วมประชุมทุกท่าน ข้ าพเจ้ า  นางสาวนัสรียา ละใบเด็น ต าแหน่ ง          

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บรรจุ
สังกัดเทศบาลต าบลรัษฎา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ขอปฏิญาณตนต่อสภา
เทศบาลต าบลรัษฎาดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเพียร วิริยะ อุตสาหะ และด้วยความรู้ 

ความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เทศบาลต าบลรัษฎามีความเจริญก้าวหน้า 
2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น มุ่งม่ัน ในหลักจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี และมาตรฐาน

จริยธรรมส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลรัษฎา 
3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากจะมีการ

โอนย้ายจะต้องมีผู้มาด ารงต าแหน่งแทนข้าพเจ้า 

  1.3.6 นางสาวอารีย ์ บุญฤทธิ์   เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน 
นายนพพร  ย่ีมี - ติดภารกิจ 
ประธานสภาฯ    

  1.3.7 นางสาวปรางทิพย์  อินสอ้ิง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 
นายนพพร  ย่ีมี - เชิญพนักงานเทศบาลกล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานสภาฯ    
นางสาวปรางทิพย์ อินสอ้ิง - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน      ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านางสาวปรางทิพย์ อินสอ้ิง ต าแหน่งเจ้าพนักงาน

ธุรการปฎิบัติงาน สังกัดส านักปลัดเทศบาล บรรจุสังกัดเทศบาลต าบลรัษฎา ตั้งแต่
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ขอปฏิญาณตนต่อสภาเทศบาลต าบลรัษฎาดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเพียร วิริยะ อุตสาหะ และด้วยความรู้ 

ความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เทศบาลต าบลรัษฎามีความเจริญก้าวหน้า 
2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น มุ่งม่ัน ในหลักจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี และมาตรฐาน

จริยธรรมส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลรัษฎา 
3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากจะมีการ

โอนย้ายจะต้องมีผู้มาด ารงต าแหน่งแทนข้าพเจ้า 

  1.3.8 นายสรายุทธ  ชนะสิทธิ์   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 
นายนพพร  ย่ีมี - เชิญพนักงานเทศบาลกล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานสภาฯ    
นายสรายุทธ  ชนะสิทธิ์  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายสรายุทธ ชนะสิทธิ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงาน

พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน สังกัดกองสวัสดิการสังคม บรรจุสังกัดเทศบาลต าบลรัษฎา 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ขอปฏิญาณตนต่อสภาเทศบาลต าบลรัษฎา
ดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเพียร วิริยะ อุตสาหะ และด้วยความรู้ 

ความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เทศบาลต าบลรัษฎามีความเจริญก้าวหน้า 
/2.1 ข้าพเจ้า... 
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2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น มุ่งม่ัน ในหลักจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี และมาตรฐาน
จริยธรรมส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลรัษฎา 

3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากจะมีการ
โอนย้ายจะต้องมีผู้มาด ารงต าแหน่งแทนข้าพเจ้า 

1.4  การปรับปรุงยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาฯ  

1.5  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี 2565 
- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาฯ  

1.6  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นายนพพร  ย่ีมี   -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎาครับ  
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายกเทศมนตรีฯ นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา ขอรายงานผลจากการ

ติดตามประเมินผล และการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ประจ าปี 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลการด าเนินโครงการใน
แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยติดตามข้อมูลการด าเนินงานโครงการต่างๆ  
หน่วยงานต่างๆ  ของเทศบาล  สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้  ดังนี้ 
1.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี  2565 
  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจ าปี  
2565  มีจ านวน  227  โครงการ  ได้รับอนุมัติงบประมาณ  จ านวน  132  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  58.15  ของโครงการตามแผนพัฒนา  โครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จมีจ านวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.15  ของจ านวน
โครงการที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 17  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 12.88  ของจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ  และไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  
29 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  21.97  ในส่วนของงบประมาณ  งบประมาณตาม
แผนฯ  จ านวน  660,383,838  บาท  ได้รับอนุมัติ  211,765,025  บาท   
คิดเป็นร้อยละ 32.07  ของงบประมาณตามแผนฯ  แยกเป็นงบประมาณของ
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จที่เบิกจ่ายจริง  จ านวน  108,865,104.43  บาท 
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ประจ าปี 2565 

ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
  ในการวิ เคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ตามแบบรายงาน 2/1  ทั้ง 9  ประเด็น  พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการของเทศบาล  อยู่ในระดับ  
“มาก”  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.85  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าประเด็น
ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือการแก้ปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.92  รองลงมาคือ ผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.90  

/แสดงให้... 
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แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานที่เทศบาลจัดขึ้น               
ซึ่งผลการด าเนินงานของเทศบาลเป็นประโยชน์ต่อประชาชน น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองตามต้องการของประชาชนได้ 
      ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในแต่ละยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 
  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ
ต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยภาพรวมมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ “มาก”  เมื่อพิจารณาแยกแต่ละยุทธศาสตร์จะมีระดับความพึง
พอใจอยู่ ในระดับมาก โดยยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานโครงการมากที่สุดคือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.05  รองลงมาคือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99  และที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานโครงการน้อยที่สุด  คือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 
3.  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
    1.   เทศบาลควรทบทวนหรือค้นหาสาเหตุของการที่ ไม่ ได้ด าเนินการ                   
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    2.  เทศบาลควรมีการเร่งด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงาน 
    3.  เทศบาลควรทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้องกับ
งบประมาณ  สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง  ตรงกับความต้องการและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง 
    4.  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาท้องถิ่นเ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง  ควรมีการสืบค้นข้อมูลพ้ืนฐานเชิงประจักษ์  โดยการศึกษาวิเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันอย่างรอบด้าน  ตลอดจนความต้องการของ
ประชาชนหรือความเดือดร้อนจริง  ทั้งข้อมูลภายในต าบล ข้อมูลส่วนราชการ และ
ข้อมูลของพ้ืนที่ต าบลข้างเคียง  เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้เกิดความเชื่อมโยง
บูรณาการแผนพัฒนา  เพ่ือให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สมบูรณ์มีความเป็นไปได้   
เกิดความเชื่อมั่น  เพ่ือความสามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับความจริงและความ
เดือดร้อนของประชาชนจริงๆ 

มติที่ประชุม - รับทราบไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.7 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม  
      ครั้งที่ 2 

- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาฯ  
1.8 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 2 
- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาฯ  

1.9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
     (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาฯ  
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
นายนพพร  ย่ีมี   *  สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.๒๕๖5 
ประธานสภาฯ   *  สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 เม่ือวันศุกร์ที่   23 กันยายน พ.ศ.๒๕๖5 
    *  สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 3 เม่ือวันศุกร์ที่   29 กันยายน พ.ศ.๒๕๖5 
 -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ตรวจทานรายงานการประชุม ครับ 

-  มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างไหมครับ  
-  ถ้าไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุม  ผมจะขอสรุปที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน
การประชุมนะครับ  

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา ประจ าปี ๒๕๖5    
    -  สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.๒๕๖5 
    -  สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 เม่ือวันศุกร์ที่   23 กันยายน พ.ศ.๒๕๖5 
    -  สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 3 เม่ือวันศุกร์ที่   29 กันยายน พ.ศ.๒๕๖5 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 3.1 ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างระเบียบสภาท้องถิ่น ว่าด้วยการด าเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอขัอบัญญัติท้องถิ่น (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายนพพร  ย่ีมี     บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาฯ       ประกอบร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของประชาชน                                  
                                                               ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ...... 

........................................... 
หลักการ 

  ให้มีร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของประชาชน              
ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ...... บังคับใช้ในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลรัษฎา 

เหตุผล 
  ด้วยจังหวัดภูเก็ต ให้เทศบาลต าบลรัษฎา ด าเนินการจัดท าร่างระเบียบ
สภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ......... เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2565 มาตรา 9 ซึ่งก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือเชิญชวนให้
ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่น
ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงได้จัดร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการ
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ......... ขึ้นมา  
  ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 มาตรา 
18 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมบรรดาระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งที่เกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลรัษฎา พิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ...... เพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไป 
 

/ลงชื่อ... 
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        ลงชื่อ     นพพร  ยี่มี 
                                                      (นายนพพร  ยี่มี) 

         ประธานสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 

 -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
 -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ร่างระเบียบสภา

ท้องถิ่น ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอขัอบัญญัติท้องถิ่น 
นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ยี่มี -  สรุปที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการ 
ประธานสภาฯ ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอขัอบัญญัติท้องถิ่น 
มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนใน

การเข้าชื่อเสนอขัอบัญญัติท้องถิ่น (ส านักปลัดเทศบาล) 

3.2 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการให้เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้จ าหน่ายสินค้า
เบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล  
(ส านักปลัดเทศบาล)  

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา   
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วม 
รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุม กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา ขอเสนอ
 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการให้เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้จ าหน่าย สินค้าเบ็ดเตล็ดและ
 เครื่องดื่ม  โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล 

........................................... 
หลักการ 

          เทศบาลต าบลรัษฎา  ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ภูเก็ต  แห่งที่ 2  จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา 30 (1) ที่ก าหนดให้รัฐ
ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้การให้บริการสาธารณะที่ด าเนินการให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจในความรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการสถานีขนส่ง
ฯจ านวน 15 ภารกิจ หนึ่งในภารกิจที่ถ่ายโอนนั้นได้แก่ การจัดให้มีบริการจ าหน่าย
สินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม  

เหตุผล 
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลิลา 1991 มีหนังสือขอติดตั้งตู้จ าหน่ายเครื่องดื่ม
อัตโนมัติ  ภายใต้ชื่ อ“เต่าบิน” ในอาคารสถานีขนส่ งผู้ โดยสารจั งหวัดภู เก็ต                 
แห่งที่ 2 เพ่ือเป็นการบริการให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาใช้มาบริการสถานี 

/ขนส่ง... 
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ขนส่งฯ ซึ่งการติดตั้งตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ เป็นหนึ่งในภารกิจความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการสถานีขนส่งฯ เรื่อง การจัดให้มีบริการจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและ
เครื่องดื่ม เป็นการจ าหน่ายสินค้าฯ ในรูปแบบของตู้อัตโนมัติที่น ามาติดตั้งบนพ้ืนที่เป็น
การชั่วคราว มีการจ าหน่ายสินค้าได้ในปริมาณที่จ ากัด ซึ่งหากด าเนินการประมูลอาจไม่
มีผู้เข้าร่วมประมูล เนื่องจากไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนของผู้ประกอบการ และตามประกาศ 
เรื่อง การก าหนดประโยชน์ตอบแทน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และค่าตอบแทนเกี่ยวกับการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลต าบลรัษฎา (แก้ไขและเพ่ิมเติม) ได้ก าหนด
ระยะเวลาในการเช่าไว้ไม่เกิน 3 ปี 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๖ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการโดยวิธีประมูล 
          ๑. มีก าหนดไม่เกิน 3 ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
         ๒. มีก าหนดเกิน ๓ ปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 
         การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบด าเนินการเป็นอย่างอ่ืนโดยไม่ต้อง
ด าเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 
  จึงเสนอญัตติต่อสภา เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้
เช่าพ้ืนที่ติดตั้งตู้จ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่มโดยไม่ต้องด าเนินการประมูล 
    ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 

                 (นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
                           นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

 

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ การให้เช่าพ้ืนที่

ติดตั้งตู้จ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล  
นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การให้เช่าพ้ืนที่ติดตั้งตู้จ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด 
ประธานสภาฯ และเครื่องดื่ม โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล  
มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ การให้เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้จ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม 

โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล (ส านักปลัดเทศบาล)  

3.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
งบประมาณ 22,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ) 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

/นายภีระพงศ์ฯ... 
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นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วม                    
รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุม กระผมนายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา                  

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

........................................... 
 หลักการ 

  กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลต าบลรัษฎา ขออนุมัติ               
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่าย                
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบลงทุน 
หมวดค่ า ครุ ภัณฑ์  ประ เภทครุ ภัณฑ์ คอม พิว เตอร์ หรื อ อิ เล็ กทรอนิ กส์                       
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
22,000 บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

เหตุผล 
  เนื่องจาก เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก งานศูนย์บริการสาธารณสุขช ารุด  
ซึ่งมีอายุการใช้งาน 6 ปี 5 เดือน (ได้มาเมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2559)                    
ซึ่งซ่อมแซมไม่คุ้มค่า จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 22,000 
บาท 
  โอนลด 
  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่าย
ตามข้อผูกพัน  โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลรัษฎา 
ตั้งไว้ 1,400,000 บาท คงเหลือ 1,400,000 บาท  โอนลด 22,000 บาท  
  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบลงทุน หมวด               
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22 ,000 บาท เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณของ
องค ์ก รปกครองส ่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ ๒7 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น   

จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลรัษฎา พิจารณาอนุมัติ
ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ต่อไป  
            ลงชื่อ  ภาวัต ศุภสุวรรณ   ผู้เสนอ 

(นายภาวัต ศุภสุวรรณ) 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
/นายนพพรฯ... 
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นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก งบประมาณ 22,000 บาท 

นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

งบประมาณ 22,000 บาท 
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก งบประมาณ  

22,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ) 
 
 3.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุง            
ผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพประทาน –รอบเกาะ หมู่ที่ 1 
งบประมาณ 13,207,000 บาท (กองช่าง) 

นายนพพร  ย่ีมี   -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายกเทศมนตรีฯ นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนเทพประทาน-รอบเกาะ หมู่ที่ 1 

........................................... 
หลักการ 

  กองช่าง เทศบาลต าบลรัษฎา  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพประทาน-รอบเกาะ หมู่ที่ 1  

เหตุผล 
  เนื่องจากรายละเอียดที่ตั้งไว้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและ
เป้าหมายวิธีการท างาน ก่อสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์                
ณ ปัจจุบัน จากวัสดุเดิมที่ใช้ในการปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซึ่งราคาต่อหน่วยของชนิดยาง PARA AC มีราคาต่อหน่วยที่สูง ประกอบ
กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ก็ไม่ได้บังคับให้ใช้ชนิดยาง PARA AC 
แล้ว จึงได้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเป็น โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพประทาน-รอบเกาะ หมู่ที่ 1 และ เป้าหมายใหม่ 
โดยเปลี่ยนจากชนิดยาง PARA AC เป็นชนิด ยาง AC 60/70 แทน และมีราคา              
ต่อหน่วยที่ถูกกว่า แต่ยังคงใช้วิธี Pavement In-Place Recycling ความลึก 0.15 
เมตร เหมือนเดิม ซึ่งทางกองช่างได้ส ารวจและ  ปรับสภาพการใช้ชนิดยาง                   
เพ่ือเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของโครงการ  

/จึงมี... 
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จึงมีความจ าเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ  
  ข้อความเดิม 
  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนเทพประทาน-รอบเกาะ หมู่ที่ 1 
  เป้าหมาย  
 - ปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี  
Pavement In-Place Recycling) ลึก 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 – 7.00
เมตร ความยาว 2,850.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 18,520,000 ตาราง
เมตร จุดพิกัด (N 7˚ 53' 06.7”) (E 98˚ 26' 13.5”) 
  งบประมาณ  13,207,000 บาท 
  ข้อความใหม ่
  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
เทพประทาน-รอบเกาะ หมู่ที่ 1 
  เป้าหมาย  
 - ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling) ลึก 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 – 7.00 เมตร ความยาว 
2,850.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 18,520,000 ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล) จุดพิกัด (N 7˚ 53' 06.7”)  
 (E 98˚ 26' 13.5”) 
  งบประมาณ  13,207,000 บาท 
  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 30 “การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการ
เบิกจ่ายไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน หรือขยาย
เวลาการเบิกจ่าย” 
  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลรัษฎา ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพประทาน - รอบเกาะ หมู่ที่  1 งบประมาณ 
13,207,000 บาท      
                 ลงชื่อ  ภาวัต ศุภสุวรรณ   ผู้เสนอ 

(นายภาวัต ศุภสุวรรณ) 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใด อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพประทาน –รอบเกาะ 
หมู่ที่ 1  งบประมาณ 13,207,000 บาท 

 
/นายภูวิศ... 



หน้า ๑๔ 

 

 

นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงผิวจราจร                

ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพประทาน–รอบเกาะ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 
13,207,000 บาท 

มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงผิวจราจร              

ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพประทาน–รอบเกาะ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 
13,207,000 บาท (กองช่าง) 

 

3.5 ญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566                  
  3.5.1 เพื่อคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565  
จ านวน 2 ราย งบประมาณ 2,650.12 บาท (กองคลัง) 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ                    
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีต าบล

รัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อคืนเงินภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ.2565 

........................................... 
หลักการ 

  กองคลั ง เทศบาลต าบลรัษฎา  ขออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยขาด เ งิ นสะสม                           
เพ่ือคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี พ.ศ.2565 ให้แก่ผู้เสียภาษีจ านวน 
2 ราย เป็นจ านวนเงิน 2,650.12 บาท 

เหตุผล 
  เนื่องจาก ผู้เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้ง 2 ราย ได้รับการยกเว้นการ
เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการค านวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็น
บุคคลธรรมใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร ข้อ (1) กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้
เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ให้
น ามูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วยห้าสิบล้านบาทถ้วน หากมูลค่าของฐาน
ภาษีที่ค านวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ให้มูลค่าของฐานภาษี
ดังกล่าวเท่ากับศูนย์  
 

/พระราช... 



หน้า ๑๕ 

 

 

  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ การ
ประเมินภาษี การช าระภาษี และการคืนภาษี มาตรา ๕4 ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มี
หน้าที่ต้องเสียภาษีเกินกว่าจ านวนที่ต้องเสียไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือ
จากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน               
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) หมวด 9 ข้อ ๙๔ กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้               
โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖ (๒) 
ข้อ 9๕ การถอนเงินรายรับตามข้อ 9๔ ให้ตรวจสอบและมีสาระส าคัญ  ดังนี้ 

     (1) เหตุผลความจ าเป็น ในการถอนคืนเงินรายรับที่น าส่งเป็นเงิน 
         รายรับที่น าส่งแล้ว 

  (2) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ฯลฯ 
 ข้อ ๙๖ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

  (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือคืนเงินภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี พ.ศ.2565 ให้แก่ผู้เสียภาษี จ านวน 2 ราย                   
เป็นจ านวนเงิน 2,650.12 บาท  
                    ลงชื่อ  ภาวัต ศุภสุวรรณ   ผู้เสนอ 

(นายภาวัต ศุภสุวรรณ) 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใด อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือคืนเงินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 
2565 จ านวน 2 ราย งบประมาณ 2,650.12 บาท  

นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภาฯ 2566 เพ่ือคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 จ านวน 2 ราย 

งบประมาณ 2,650.12 บาท  
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566                

เพื่อคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 จ านวน 2 ราย 
งบประมาณ 2,650.12 บาท (กองคลัง) 

 
  3.5.2 โครงการจ้างเหมาเอกชนด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต
พื้นที่ต าบลรัษฎา งบประมาณ 6,000,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ) 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             

/นายนครินทร์ฯ... 



หน้า ๑๖ 

 

 

นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา   
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ        
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการจ้างเหมาเอกชนด าเนินการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบลรัษฎา 

........................................... 
หลักการ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลรัษฎา ขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม โครงการจ้างเหมาเอกชนด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบล
รัษฎา ประจ าปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม - มีนาคม 
2566 งบประมาณ 6,000,000.- บาท  

เหตุผล 
  เนื่องจากตาม ประกาศเทศบาลต าบลรัษฎา ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการจัดเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลรัษฎา ประจ าปี
งบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เลขที่  
18/2565 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565  หลังจากประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการฯ ปรากฏว่า บริษัท คิงส์ คอง เน็ต เวิร์คโซลูชั่น จ ากัด 
ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 22 กันยายน 2565 เรื่อง ขออุทธรณ์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากผู้อุทธรณ์ไม่ได้รับการประกาศผลผู้ชนะหรือไม่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นคู่สัญญาตามนัยมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในการแก้ไขปัญหา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่เห็นด้วยกับค า
อุทธรณ์ จึงได้ท าบันทึกรายงานความเห็นต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือเสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ และรายงานเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จาก
ข้อเท็จจริงข้างต้น  จึงส่งผลให้เทศบาลต าบลรัษฎา ไม่สามารถเชิญผู้ชนะการ
ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยในเขต
เทศบาลต าบลรัษฎา ประจ าปีงบประมาณ 2566 มาลงนามท าสัญญาจ้างได้ 
เพราะต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ ส่งผลให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่มี
งบประมาณส าหรับด าเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนด าเนินการจัดเก็บ ขน และ
ก าจัดมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบลรัษฎา ปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างการรอค า
ตัดสินจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ต้ อง ใช้ ระยะเวลา  60 วั น                              
กองสาธารณสุขฯ จ าเป็นต้องจัดจ้างโครงการฯ ดังกล่าวด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เนื่องจากการเก็บ ขน ขยะและการรักษาความสะอาด เป็นงานบริการสาธารณะ                 
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอด หากมีการหยุดให้บริการจะก่อให้เกิดขยะ
ตกค้างในพ้ืนที่ต าบลรัษฎา ท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบและเดือดร้อนได้  
 

/จึงมี... 



หน้า ๑๗ 

 

 

จึงมีความจ าเป็น ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 86 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและ
สังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองหรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการจ้าง
เหมาเอกชนด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบลรัษฎา งบประมาณ  
6,000,000.- บาท  
            ลงชื่อ  ภาวัต ศุภสุวรรณ   ผู้เสนอ 

(นายภาวัต ศุภสุวรรณ) 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใด อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจ้างเหมาเอกชนด าเนินการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบลรัษฎา งบประมาณ 6,000,000 บาท  

นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภาฯ 2566 โครงการจ้างเหมาเอกชนด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบล

รัษฎา งบประมาณ 6,000,000 บาท  
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566                

โครงการจ้างเหมาเอกชนด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ต าบลรัษฎา 
งบประมาณ 6,000,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ) 

  3.5.3 เป็นค่าธรรมเนียมในการจ ากัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบประมาณ 8,000,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ) 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ                    
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีต าบล 
 

/รัษฎา... 



หน้า ๑๘ 

 

 

    รัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่าธรรมเนียมในการก าจัด                
    ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

........................................... 
หลักการ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลรัษฎา ขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 งบประมาณ 
8,000,000.- บาท  

เหตุผล 
  เนื่องจากตาม ประกาศเทศบาลต าบลรัษฎา ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการจัดเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลรัษฎา ประจ าปี
งบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e-bidding) เลขที่  
18/2565 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565  หลังจากประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการฯ ปรากฏว่า บริษัท คิงส์ คอง เน็ต เวิร์คโซลูชั่น จ ากัด 
ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 22 กันยายน 2565 เรื่อง ขออุทธรณ์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก ผู้อุทธรณ์ไม่ได้รับการประกาศผลผู้ชนะหรือไม่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นคู่สัญญาตามนัยมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในการแก้ไขปัญหา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่เห็นด้วยกับค า
อุทธรณ์  จึงได้ท าบันทึกรายงานความเห็นต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  และรายงานเรื่ องให้คณะกรรมการพิ จารณาอุทธรณ์                  
จากข้อเท็จจริงข้างต้น จึงส่งผลให้เทศบาลต าบลรัษฎา ไม่สามารถเชิญผู้ชนะการ
ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมู   ลฝอยใน
เขตเทศบาลต าบลรัษฎา ประจ าปีงบประมาณ 2566 มาลงนามท าสัญญาจ้างได้ 
เพราะต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ ส่งผลให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่มี
งบประมาณส าหรับจ่ายค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้แก่
เทศบาลนครภูเก็ต ในระหว่างการรอค าตัดสินจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน                
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 86 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่
ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน
และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองหรือกิจการที่
จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่าธรรมเนียมใน
การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูลให้แก่ เทศบาลนครภู เก็ต งบประมาณ  
8,000,000.- บาท  
 

/ลงชื่อ... 
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                ลงชื่อ  ภาวัต ศุภสุวรรณ   ผู้เสนอ 
(นายภาวัต ศุภสุวรรณ) 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใด อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นค่าธรรมเนียมในการจ ากัดขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล งบประมาณ 8,000,000 บาท 

นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภาฯ 2566 เป็นค่าธรรมเนียมในการจ ากัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบประมาณ 

8,000,000 บาท 
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566                

เป็นค่าธรรมเนียมในการจ ากดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบประมาณ 
8,000,000 บาท  (กองสาธารณสุขฯ) 

3.6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
จ านวน 13 โครงการ งบประมาณ 75,880,000 บาท (กองช่าง) 

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ถนนสามกอง- ถนน
กาญจนาอุทิศ (ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) หมู่ที่ 6  
งบประมาณ 12,650,000 บาท  

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัชนี -               
หัวท่า เชื่อมต่อซอยดวงแขและซอยแม่ข า หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 3  
งบประมาณ 5,120,000 บาท  

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีสุทัศน์        
(เขตรอยต่อเทศบาลนครภูเก็ต-ทางขึ้นสะพานเกาะสิเหร่) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 
งบประมาณ 5,550,000 บาท  

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุง 
ทางเท้า ถนนรัษฎานุสรณ์-หมู่บ้านซิตี้โฮม ถนนร่วมพัฒนา หมู่ที่ 3 งบประมาณ 
20,770,000 บาท  

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยนิลหัต 2    
หมู่ที่ 1 งบประมาณ 4,760,000 บาท  

6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเฟ่ืองฟ้า หมู่ที่  5 งบประมาณ 
1,245,000 บาท  

7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล .เหมแก้ว                
ซอย 1 หมู่ที่ 5 งบประมาณ 3,200,000 บาท  

8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล.ซอยขมิ้นทอง             
หมู่ที่ 5 งบประมาณ 855,000 บาท  

9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยสุวรรณ - ไชยบุรินทร์                    
หมู่ที่ 6 งบประมาณ 1,150,000 บาท  
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10. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยวานิช 2  
หมู่ที่ 7 งบประมาณ 1,230,000 บาท  

11. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยดอกแก้ว            
หมู่ที่ 5 งบประมาณ 2,750,000 บาท  

12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยจ่าพาส              
หมู่ที่ 3 งบประมาณ 1,300,000 บาท 

13. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ าชุมชนประชาราษฎร์
พัฒนากิ่งแก้ว ซอย 2 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 15,300,000 บาท  

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา   
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ยี่มี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ        
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
    ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    จ านวน 13 โครงการ 

........................................... 
หลักการ 

  กองช่าง เทศบาลต าบลรัษฎา ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 13 โครงการ รวมจ านวนเงิน 75,880,000 
บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

เหตุผล 
  เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลรัษฎา มี พ้ืนที่ติดกับเทศบาลนครภูเก็ต ท าให้             
ในเขตพ้ืนที่มีการขยายตัวของบ้านเรือน  มีหมู่บ้านจัดสรรขึ้นเป็นจ านวนมาก               
เป็นจุดศูนย์รวมของสถานศึกษาส าคัญ  อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยอยู่ ในพ้ืนที่               
อีกด้วย มีการเดินทางสัญจรในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลรัษฎา เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้รับความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจร และท าให้คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นช่วยลดปัญหา น้ าท่วมขังในพ้ืนที่และให้
ระบายน้ าได้ดีขึ้น กองช่างจึงได้ส ารวจ ออกแบบ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งหมด 
13 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ถนนสามกอง- ถนน
กาญจนาอุทิศ (ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) หมู่ที่ 6  
งบประมาณ 12,650,000 บาท  

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัชนี -               
หัวท่า เชื่อมต่อซอยดวงแขและซอยแม่ข า หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 3  
งบประมาณ 5,120,000 บาท  
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3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีสุทัศน์        
(เขตรอยต่อเทศบาลนครภูเก็ต-ทางขึ้นสะพานเกาะสิเหร่) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 
งบประมาณ 5,550,000 บาท  

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุง 
ทางเท้า ถนนรัษฎานุสรณ์-หมู่บ้านซิตี้โฮม ถนนร่วมพัฒนา หมู่ที่ 3 งบประมาณ 
20,770,000 บาท  

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยนิลหัต 2    
หมู่ที่ 1 งบประมาณ 4,760,000 บาท  

6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเฟ่ืองฟ้า หมู่ที่  5 งบประมาณ 
1,245,000 บาท  

7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล .เหมแก้ว                
ซอย 1 หมู่ที่ 5 งบประมาณ 3,200,000 บาท  

8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล.ซอยขมิ้นทอง             
หมู่ที่ 5 งบประมาณ 855,000 บาท  

9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยสุวรรณ - ไชยบุรินทร์                    
หมู่ที่ 6 งบประมาณ 1,150,000 บาท  

10. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยวานิช 2  
หมู่ที่ 7 งบประมาณ 1,230,000 บาท  

11. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยดอกแก้ว            
หมู่ที่ 5 งบประมาณ 2,750,000 บาท  

12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยจ่าพาส              
หมู่ที่ 3 งบประมาณ 1,300,000 บาท 
  13. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ าชุมชน
ประชาราษฎร์พัฒนากิ่งแก้ว ซอย 2 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 15,300,000 บาท 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน               
การฝากเงิน  การ เก็บรั กษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ าย เ งินสะสมได้  โดย ได้ รั บอนุ มัติ จ ากสภาท้ องถิ่ นภายใต้ เ งื่ อนไข  (1 )                       
ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 13 โครงการ รวมจ านวนเงิน 75,880,000บาท 
เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
                  ลงชื่อ  ภาวัต ศุภสุวรรณ   ผู้เสนอ 

(นายภาวัต ศุภสุวรรณ) 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
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นายนพพร  ย่ีมี  - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   - ขอเรียนเชิญกองช่างครับ 
นายณรงค์ หะนุกูล  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง กระผม นายณรงค์ หะนุกูล ผู้อ านวยการกองช่าง ตามที่กองช่างได้เสนอโครงการฯ

เข้ามา เป็นโครงการที่ต้องด าเนินการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะอยู่ใน
งบประมาณประจ าปี 2566 – 2567 ไม่เกิน 1 ปี โครงการจะเสร็จสิ้น  โครงการ
ใหญ่มีประมาณ 4 โครงการ เป็นโครงการที่ซ่อมแซมและจัดท าเพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน ในส่วนงบประมาณได้สอบถามกองคลังแล้ว มีงบประมาณ
เพียงพอที่จะด าเนินการครับ ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน
 สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 13 โครงการ งบประมาณ 
 75,880,000 บาท 
นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ยี่มี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                 
ประธานสภาฯ จ านวน 13 โครงการ งบประมาณ 75,880,000 บาท 
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566               
 จ านวน 13 โครงการ งบประมาณ 75,880,000 บาท 

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ถนนสามกอง- 
ถนนกาญจนาอุทิศ (ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) หมู่ที่ 6  
งบประมาณ 12,650,000 บาท  

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัชนี-               
หัวท่า เชื่อมต่อซอยดวงแขและซอยแม่ข า หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3  
งบประมาณ 5,120,000 บาท  

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีสุทัศน์        
(เขตรอยต่อเทศบาลนครภูเก็ต-ทางขึ้นสะพานเกาะสิเหร่) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 
งบประมาณ 5,550,000 บาท  

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุง 
ทางเท้า ถนนรัษฎานุสรณ์-หมู่บ้านซิตี้โฮม ถนนร่วมพัฒนา หมู่ที่ 3 งบประมาณ 
20,770,000 บาท  

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยนิลหัต 2    
หมู่ที่ 1 งบประมาณ 4,760,000 บาท  

6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
1,245,000 บาท  

7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล .เหมแก้ว                
ซอย 1 หมู่ที่ 5 งบประมาณ 3,200,000 บาท  

8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล.ซอยขม้ินทอง             
หมู่ที่ 5 งบประมาณ 855,000 บาท  

9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยสุวรรณ  -                    
ไชยบุรินทร์ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 1,150,000 บาท  
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10. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล.                 
ซอยวานิช 2  หมู่ที่ 7 งบประมาณ 1,230,000 บาท  

11. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยดอกแก้ว            
หมู่ที่ 5 งบประมาณ 2,750,000 บาท  

12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยจ่าพาส              
หมู่ที่ 3 งบประมาณ 1,300,000 บาท 

  13. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ าชุมชน
ประชาราษฎร์พัฒนากิ่งแก้ว ซอย 2 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 15,300,000 บาท  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
นายนพพร  ย่ีมี   - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญ นายปัญญา  แซ่อ๋ึง ครับ 
นายปัญญา  แซ่อ๋ึง -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายปัญญา แซ่อ๋ึง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ฝากดูแล
 เรื่องป้ายซอยที่ช ารุดครับมีหลายจุดมาก จากที่ทราบมีงบประมาณที่ได้จัดสรร                
 ไว้แล้ว ฝากเร่งด าเนินการให้ด้วยนะครับ และเรื่องการระบาดของโรคไข้เลือดออก  
 ผมอยากทราบว่า ทางเทศบาลฯ มีแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
 อย่างไรบ้างครับ 
นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญ นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ ครับ 
นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ -  เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ สมาชิกสภา  เขต 2 ผมมีปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนมาให้ช่วยกันแก้ไขครับ ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่าน
มา ได้ประสบปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ต าบลรัษฎาหลายจุด มีเหตุดินสไลด์ อาคาร
ถล่ม ซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมารุนแรงจริงๆ ตอนนี้เวลาฝนตกหนักน่าวิตกกังวลมาก
ครับ และก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และส่วนราชการทุก
ท่าน กองทัพเรือภาคที่ 3 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต 18 
เจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครองทุกท่าน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ส านักปลัด กองช่าง 
กองคลัง ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา ผมเองอยากทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
อนาคต และขอติดตามโครงการต่างๆที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ โครงการการวาง
ท่อ ค.ส.ล. หมู่บ้านวราณีย์ออกไปยังถนนประชาอุทิศ ได้ผู้รับเหมาแล้ว อยู่ระหว่าง
เรียกท าสัญญา อยากให้เร่งด าเนินการครับ เพราะช่วยแก้ไขปัญหาน้ าท่วมได้ 
โครงการท าถนนประชาสามัคคี ตอนนี้ได้ผู้รับเหมาและว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ท า
สัญญาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 หมดสัญญา 26 กุมภาพันธ์ 2566 นี่เดือน
ธันวาคมแล้ว อยากให้ผู้รับจ้างเร่งด าเนินการ เพราะว่าถนนเส้นนี้ทรุดโทรมมาก 
และโครงการหมู่บ้านธรณีทอง อยู่ระหว่างท าสัญญา ฝากคณะผู้บริหารด้วยครับ      
ลงพื้นที่ทุกครั้งประชาชนสอบถามทุกครั้งครับ ขอบคุณครับ  

นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   -  ขอเรียนเชิญ นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ ครับ 
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายฤทธาคนี  ลีลานนท์ สมาชิกสภา  เขต 2  
 

/จะขอ... 
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จะขอหารือเรื่องปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณซอยรัษฎาร าลึก ซึ่งมีประชาชนได้รับ
ผลกระทบประมาณ 20–30 ครัว เรือน สาเหตุ เกิดจากขุมน้ าของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมจ านวนมาก ซึ่งขุมน้ า              
ใช้เป็นแหล่งรับน้ าจากถนนเทพกระษัตรี จากหมู่บ้านพร้อมพันธ์ เนื่องจากน้ ามี
จ านวนมาก ท าให้น้ าไหลหลากเข้าในซอยรัษฎาร าลึก อยากทราบแนวทางแก้ไข
ปัญหา และอยากเสนอแนะให้มีการลอกคลองล าลางสาธารณะ อย่างน้อยปีละ                
2 ครั้ง เพราะบางจุดวัชพืชปกคลุมหนา ท าให้การระบายน้ าไหลไม่สะดวก เราจึง
ต้องมีความพร้อมในการระบายน้ าตลอดเวลา เพ่ือเป็นบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ระหว่างรอการแก้ไขปัญหาระยะยาว 
ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญ นายธีระ พุ่มช่วย ครับ 
นายธีระ พุ่มช่วย -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีระ พุ่มช่วย สมาชิกสภา  เขต 1 ขออนุญาต
 สอบถามปัญหาการเก็บขยะล่าช้า ผมอยากให้เรียกผู้รับเหมามาสอบถามถึงสาเหตุ
 ว่าท าไมไม่จัดเก็บขยะ ติดปัญหาอะไรครับ ขอบคุณครับ   
นายนพพร  ย่ีมี - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญกองสาธารณสุขครับ 
นายนพดล แก้วมหิทธิ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม         
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข นายนพดล แก้วมหิทธิ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ขอชี้แจงเรื่องการป้องกันโรค

ระบาดไข้เลือดออก ในส่วนนี้เป็นของงานป้องกันและควบคุมโรค มีการด าเนินการ
แบง่เป็น 3 ช่วง คือ ก่อนเกิด ขณะเกิด หลังเกิด ในช่วงที่ก าลังจะเกิดจะมีการจัดท า
แผนการด าเนินการพ่นหมอกควัน (ULV) จุดที่อาศัยแออัด ชุมชน วัด โรงเรียน     
โดยใช้ข้อมูลผู้ติดเชื้อเดิมย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งงานควบคุมโรคติดต่อด าเนินการในทุกๆ
ปี จัดให้มีการณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ การก าจัดลูกน้ ายุงลายให้กับผู้น า
ชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ทราบ และเรื่องการจัดเก็บขยะ เป็นปัญหาตั้งแต่เดือน
ที่ผ่านมา ผู้รับเหมาเอกชนได้มีการพูดคุยกันแล้ว ปัญหาน้ าท่วม รถช ารุดเสียหาย  
ก็ ได้มี การก าชับให้ทางผู้ รั บ เหมาทราบแล้ว  และขอบคุณส าหรับข้อมูล                            
จะด าเนินการแก้ไขให้อย่างเต็มที่ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ย่ีมี - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   - ขอเรียนเชิญกองช่างครับ 
นายณรงค์ หะนุกูล  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน         
ผู้อ านวยการกองช่าง กระผม นายณรงค์ หะนุกูล ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดท า
 ป้ายซอย มีงบประมาณตั้งไว้แล้ว จะด าเนินการในต้นปี 2566 เนื่องจาก
 งบประมาณยังเข้ามาน้อย จะรีบเร่งด าเนินการ และการขุดคูคลองซอยรัษฎา
 ร าลึก ที่น้ า เ อ่อล้น เราได้มีการขุดลอกทุกปี  แต่ก่อนหน้านี้ทาง ปภ.  เป็น
 ผู้ด าเนินการจะด าเนินการแก้ไขให้ครับ โครงการหมู่บ้านธรณีทอง จะก าชับผู้รับจ้าง
 และเร่งท าตามสัญญาให้แล้วเสร็จ ก็ได้มีการติดตามตลอด ขอบคุณครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   -  ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลต าบลรัษฎาครับ 
 
 

/นางจันทิพย์ฯ... 
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นางจันทิพย์  ยิ่งด านุ่น  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาลฯ ดิฉัน นางจันทิพย์ ยิ่งด านุ่น ปลัดเทศบาลต าบลรัษฎา ขออนุญาตชี้แจงโครงการ 

ถนนประชาสามัคคี เนื่องจากเป็นประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ได้มีการ
พูดคุยกับทางผู้รับจ้างบริษัทชัยกร ได้มีการพูดคุยแผนการด าเนินการแล้ว และจะ
เสร็จสิ้นในงบประมาณ 2566 ในส่วนของหน้างานยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากผูก
เหล็กอยู่ จะลงหน้างานภายในสัปดาห์นี้ หากยังล่าช้า ก็จะด าเนินการในกระบวน
การต่อไป ซึ่งได้มีการแจ้งเตือนและก าชับตลอดคะ ขอบคุณคะ 

นายนพพร  ย่ีมี - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎาครับ 
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน กระผมนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา พรุ่งนี้จะมี
 ประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม เนื่องจากเทศบาลนครไม่ให้ปล่อยน้ าเข้าสู่
 คลองบางใหญ่ ซึ่งทางเทศบาลรัษฎาเช่นกัน พ้ืนที่เราติดกับเทศบาลนคร เช่น               
 สามกอง 1 เราไม่มีทางระบายน้ าออกได้เลย นอกจากปล่อยน้ าเข้าสู่คลองบางใหญ่ 
 ซึ่งส่งผลกระทบพ้ืนที่เทศบาลนครภูเก็ต เป้าหมายของผมไม่ได้อยากท าให้พ้ืนที่อ่ืน
 เดือดร้อน ก็ยังมีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาและจัดการกับมันให้ได้ วางแผนไว้ว่า
 ต่อไปถ้าแค่ฝนตกจะไม่มีเหตุการณ์น้ าท่วมอีก ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตเองก็มีเป้าหมาย
 เช่นกัน พ้ืนที่ความเสียหายของเราน้อยกว่าทางเทศบาลนครภูเก็ต ปัจจุบันบริเวณ
 ซุปเปอร์ชิบไม่ท่วมแล้ว เนื่องจากมีท่อระบายน้ าออก ก็มีการหาแนวทางแก้ไข
 ปัญหาอยู่ต่อเนื่อง ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เป็นห่วง ขอบคุณครับ 
นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญ นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ ครับ 
นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ สมาชิกสภา  เขต 2  
 ฝากเรื่องการจ้างเหมาตัดหญ้าข้างถนนที่ผ่านมาไม่เรียบร้อย ฝากคณะกรรมการ
 ตรวจรับช่วยตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยครับ 
นายนพพร  ย่ีมี   -  ฝากกองช่างส ารวจคูคลองทุกพ้ืนที่ และได้ด าเนินการวางแผนในการขุดลอก 
ประธานสภาฯ   และฝากกองสาธารณสุข เรื่องการว่าจ้างเอกชนรับเหมาตัดหญ้า ทางไปแหลมหงา
    ตัดแค่ครั้งเดียว ฝากดูแลให้ด้วยนะครับ  
 - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
 - ไม่มีนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลในวันนี้นะครับ 

ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  
ประจ าปี ๒๕65 สวัสดีครับ 

เลิกประชุมเวลา ๑3.45 น.  
 

ลงชื่อ...............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายภูวิศ  เพชรขาว) 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 

 



หน้า ๒๖ 

 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

ลงชื่อ...............................................ประธานคณะกรรมการ 
        (นายฤทธาคนี  ลีลานนท์) 
 
 

ลงชื่อ.............................................กรรมการ 
      (นางสาวสาธิญา  แจ่มจนัทร์) 
 
 
 
ลงชื่อ................................................กรรมการและเลขานุการ 
    (นางสาวจุฑารัตน์  สินธุ์ประดิษฐ์) 


